



**THK** Authorized Distributor of THK  
E-mail : sales@inb.co.th , Line : inb-thk

หน้าแรกผู้จัดการ Online | ภาคใต้ | คอลัมน์นี้สด [RSS](#)

### ครบน้ำมันนี้ของใคร..มันคาใจคนสงขลา (วัย) / บรรจง นะแส



SEARCH :



### ค้นหาโรงแรมที่นักท ไว้วางใจ

เมือง:	กรุงเทพมหานคร (กทม.), ใ
วันที่เข้าพัก:	29/1/2016
วัน/เดือนปี	
วันที่ออก:	31/1/2016
เดือนปี	
ค้นหาโรงแรม	

URL แบบย่อ <http://astv.mo>

คอลัมน์ : ฝ่าเกลียวคลื่น

โดย...บรรจง นะแส

ก่อนวันสงกรานต์ 4-5 วัน ผมติดธุระอยู่ที่ต่างจังหวัด มีโทรศัพท์จากพี่น้องประมงชายฝั่ง ที่ออกทำการประมงในบริเวณชายฝั่งอำเภอสิงหนคร สิงหนคร จังหวัดสงขลา อย่างน้อย 3 ท่าน โทร.มาบอกให้ช่วยประสานนักข่าวให้ลงไปดูน้ำมันที่ลอยแผ่เป็นวงกว้างใกล้ๆ แทนเจาะน้ำมันของบริษัท บริษัท CEC International, Ltd หรือนิวคอสตอล ใกล้ฝั่งสิงหนคร หลังสงกรานต์ผมลงไปหาดมหาราช ในเขตอำเภอสิงหนคร พบว่า ตอนเหนือ และตอนใต้ของหาดมหาราช ชายฝั่งเคลื่อนไปด้วยคราบน้ำมัน ในส่วนของชายหาดมหาราช ทราบว่า ทางบริษัทได้จ้างให้คนมาเก็บกวาดไปหมดแล้ว เพราะเกรงว่าช่วงสงกรานต์จะมีผู้คนมาเที่ยวชายหาดกันมาก ที่ร้ายไปกว่านั้น มีภาพถ่ายที่ชาวบ้านหาดมหาราชเอามาให้ผมดู พบว่า การเก็บกวาดคราบน้ำมันที่ชายหาด เก็บกวาดใส่ถุงดำและฝังไว้ใต้หาดทรายชายหาด ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทชุดเจาะน้ำมันบ้านเราแก้ปัญหาที่ง่ายจริงๆ ชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอสิงหนคร เพื่อกล่าวโทษผู้ที่ทำให้มีคราบน้ำมันขึ้นมาสร้างความสกปรกให้แก่พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ข้อสรุปว่าอย่างไร

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีปรากฏการณ์ของคราบน้ำมันขึ้นกระจายตามชายหาดของสงขลา โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสิงหนคร และสิงหนคร แต่ทุกครั้งเรื่องดังกล่าวก็หายไปโดยสิ้นเชิง ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบออกมารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ทางบริษัทเองก็ออกมาตอบโต้ทำหายตลอดว่า นั่นเป็นเรื่องปกติที่แต่ละปีก็จะมีคราบน้ำมันปรากฏบนชายหาด ซึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะมาจากการถ่าน้ำมันของเรือประมงซึ่งมีอยู่จำนวนมากในจังหวัดสงขลา โดยยกเอาค่าพูดของชาวประมงมาพิมพ์ในเอกสารเผยแพร่ว่า "ชาวประมงวัย 70 ปี ในอำเภอสิงหนคร กล่าวว่าจะแจ้งความโต้ ขยายหาดใกล้บ้านพบก้อนสีดำคล้ายยางมะตอย ปรากฏช่วงต้นปีของทุกปี แต่เมื่อถูกความร้อนจากแสงแดดจะละลาย และส่วนใหญ่หายไปเองในช่วงเดือนเมษายนความยาวตลอดชายฝั่ง 40 กิโลเมตร ตั้งแต่อำเภอระโนด สิงหนคร และอำเภอเมืองตลอดแนว"

แต่ผู้เฝ้าบ้านหมู่ 5 และกำนันตำบลปากกระแจะให้ข้อมูลว่า หลายครั้งที่หน่วยงานราชการเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ แต่ไม่เคยนำข้อมูลกลับมาชี้แจงต่อชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านคาดเดาสงสัยไปต่างๆ นานา มีข้อสังเกตว่า "วัตถุที่พบปีนี้ (2556) มีเฉพาะก้อนสีดำคล้ายน้ำมัน ต่างจากปี 2553" นี่คือการคลุมเครือของข้อมูลจากปรากฏการณ์คราบน้ำมันบนชายหาด หน่วยงานของราชการไม่เคยออกมาทำหน้าที่สร้างความกระจ่างให้เกิดขึ้นแม้แต่น้อย

ถ้าเรามาดูเปรียบเทียบกันนี้จากต่างประเทศ กรณีบริษัทน้ำมันเชฟรอน ของสหรัฐอเมริกา ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุน้ำมันรั่วไหลครั้งใหญ่จากบ่อสำรวจน้ำมัน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 จากแหล่งขุดเจาะน้ำมันเฟรด นอกชายฝั่งนครริโอ เดอ จานโร ระยะทางประมาณ 370 กม. บริษัทเชฟรอนได้ให้ข้อมูลว่า น้ำมันรั่วรั่วไหลเกิดจากการที่วิศวกรประเมินแรงดันของน้ำมันในบ่อต่ำเกินไปภายหลังการขุดเจาะ ทำให้ทางรัฐบาลสั่งระงับการขุดเจาะน้ำมันทั้งหมดของบริษัทเชฟรอน นอกจากนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติบราซิลมีคำสั่งปรับเงินบริษัทเชฟรอน 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาอิบามา (Ibama) ซึ่งเป็นหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของบราซิล ได้สั่งปรับเพิ่มอีกเป็นเงิน 5.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โทษฐานขาดการเตรียมพร้อมในการรับมือเหตุน้ำมันรั่วไหลนอกชายฝั่งนครริโอ เดอ จานโร เพราะตรวจสอบพบว่า บริษัทขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นในเรื่องฉุกเฉิน และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช้ามาก หากหน่วยงานราชการของเรารับผิดชอบดูแลบ่อน้ำมันด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ 9 เมษายน 2556 ขณะที่ชาวประมงแจ้งไปว่าน้ำมันรั่วที่แทนเจาะ เห็นพนักงานบริษัทกำลังใส่เสื้อดำหลายคราบน้ำมันอยู่นั้น ป่านนี้เราคงได้ให้บทเรียนแก่บริษัทชุดเจาะน้ำมันเหมือนกับที่บราซิลกระทำบ้างก็ได้

อีกกรณีก็คือ จากการศึกษางานสำรวจและวิจัยกรณีน้ำมันรั่วลงทะเลหลังจากกรณีของเรือขนส่งน้ำมันดิบแอมโมโคคาดีซ (Amoco Cadiz) ล่มลงชายฝั่งทะเลของฝรั่งเศสในปี 2521 ปล่อยน้ำมัน 257,040,000 ลิตร และปี 2532 เรือขนส่งน้ำมันดิบเอกซอน วาลเดซ (Exxon Valdez) ชนหิน

ชื่อยอดนิยม	ดะสัง! พบซากชิ้นส่วนทะเลสาบพองนิ่ง คาคอง 370
	27,807
	ดัมคาเตียง! นักท่องเที่ยวเสียชีวิตหลังมีเพศสัมพันธ์ เบียร์ที่ป่าดง
	31,601
	ไฟไหม้วัดตลาดขายระกลางเมืองเชียงใหม่เสีย
	6,114
	อึ้งกิมกี่! พระผู้ใหญ่-สาธุชนพระรองทุจริตงมดบ้านพื้นที่
	7,490
	พลอยม! ทบกระຈกปาเจ

โลโครจิงต้องระบายน้ำมันออก 415,80,000 ลิตร ลงอ่าวในมรัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา น้ำมันลอยแผ่กระจายปกคลุมผิวหน้า แต่บางส่วนละลายหรือจมลงสู่ท้องน้ำ ร้อยละ 25 ของปริมาณทั้งหมดระเหยเป็นไอ แต่เมื่อมีเศษเล็กเศษน้อยเข้าปะปนฟองน้ำมันจะจมลงสู่พื้นแล้วคงตัวเช่นนั้นอยู่นานนับปีก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อน้ำมันได้จมลงมีผลต่อการกระจายการปนเปื้อน

ส่วนน้ำมันที่ไม่จมกระแสน้ำพัดพาเข้าฝั่ง คาดว่าในรัฐอะแลสกา น้ำมันดิบจากเรือเอกซอน วาลเดซ ทำความเสียหายให้แก่ชายฝั่งทะเลยาว 1,200 ไมล์ นกตาย 100,000 ตัว รวมทั้งนกอินทรีที่หาได้ยาก 150 ตัว และนกทะเลไม่น้อย 1,000 ตัว มีผลให้อุตสาหกรรมประมง โดยเฉพาะปลาแซลมอนตกอยู่ในภาวะซบเซา การตรวจพบโลหะและโลหะหนักตกค้างในตะกอน สัตว์ทะเล ที่นำมาจากแหล่งน้ำมันรั่วไหลลงทะเล ตรวจพบโลหะหนักจำนวนมาก บางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง โลหะบางชนิดไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งแต่ทำลายระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น สารปรอททำลายระบบประสาท โดยเฉพาะทารกในครรภ์ ถ้าได้รับสารปรอทจะทำให้มีสติปัญญาต่ำ มีพัฒนาการต่ำกว่าอายุจริง

สิ่งที่ชาวประมงเห็นเหตุการณ์ และบอกว่า เห็นพนักงานบริษัทกำลังฉีดสารเคมีทำลายครบน้ำมันนั้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา นำจะสันนิษฐานว่า บริษัทกำลังดำเนินการขจัดน้ำมันด้วยวิธีการที่ใช้ทางกายภาพ ได้แก่ ใช้ฟู่ (Boom) เพื่อเก็บกักน้ำมันที่รั่วไหลไว้ให้มากที่สุดแล้วดูดเก็บน้ำมันด้วยเครื่องดูดซับน้ำมัน (Skimmer) หลังจากนั้นก็ใช้วิธีทางเคมีโดยพ่นสารเคมีลงบนผิวน้ำมันให้น้ำมันแตกตัวกระจายเป็นหยดเล็กๆ ซึ่งในทางวิชาการหลังจากนั้นก็ปล่อยให้คลื่นหรือขุ่นน้ำเพื่อให้เกิดการย่อยในธรรมชาติซึ่งต้องใช้เวลาานาน และที่เป็นตลกร้ายจนหัวเราะไม่ออกของสังคมไทยก็คือว่า รัฐบาลยังเดินหน้าอนุมัติให้มีการสัมปทานขุดเจาะน้ำมันทั้งบนบก และในทะเลเกินโครงการ โดยปล่อยให้ชุมชน และชาวบ้านตาตาๆ ต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยลำพัง

MGR Online ภาคใต้  
667,749 จำนวนคนที่ถูกใจ

ถูกใจเพจ แชร์

เพื่อน 29 คนถูกใจสิ่งนี้

MGR Online ภาคใต้  
30 นาที · เทศบาลนครหาดใหญ่

โจรใต้ข่มขืนยิวทหารพรานเรือเสาะบาดเจ็บ 1 นาย ขณะนั่งปลดทุกข์ในป่า



โจรใต้ข่มขืนยิวทหารพรานเรือเสาะบาดเจ็บ 1 นาย ขณะนั่งปลดทุกข์ในป่า

ติดในรถ หลังจอดซื้อข้าว  
ล็อกเองอัตโนมัติ (ชมค  
4,745

NEWS SMS MGR News ทดลองใช้



จองโรงแรม เ  
แพคเกจทัวร์ ตัวเ

ราคาพิเศษที่  
ลดต่ำกว่า 5

TravelGo.co  
ตราเวลไอ



ข่าวล่าสุด ในหมวด

- **ปชนิยมคดลทงระโนด (๕) : "ตระกูลแก้วทงงค์" / จรฎ หยทง-แสงอหัย**
- **"จากปลุกยงพารทง "ปลอกนาคดของเราเอง" และแรงบันดาลใจในวันคร"** / ประสาท มีแฒม
- **ระเบิดที่กรงจากรดาของอินโดฯ แรงสั่นสะเทือนถึงแผ่นดินไฟใต้ / ไชยยงค มณิพิสิค**
- **ปชนิยมคดลมน้ำทะเลสาบสงขลา (๕) : "เปรม ชเกลียง" ผ้ขบชีวิตขานาขาวทงระโนด / จรฎ หยทง-แสงอหัย**
- **จากข้อสงสัยในการคิดค่าเอฟทีถึงโซลาร์เซลล์ในโรงเรียน / ประสาท มีแฒม**

อ่านข่าวทั้งหมด >>

จำนวนคนอ่าน 2436 คน

คุณเคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

การปรับปรุง 1 2 3 4 5 ดีมาก

๕ โห้วด

1 2 3 4 5

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุคได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

เข้าสู่ระบบ